



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2564 4440 – 9 ต่อ 1888

ที่ ศธ.05.16.02(5) / 049 วันที่ 24 มีนาคม 2554

เรื่อง การนำสมรรถนะมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เรียน คณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ /  
ผู้อำนวยการกอง / สำนักงาน

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 8/ 2552 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 ได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะการเป็นมืออาชีพ (Professional Competency) และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) ซึ่งมีข้าราชการครองตำแหน่งเป็นจำนวนมาก รวม 10 ตำแหน่งงาน ได้แก่ ตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ บุคลากร บรรณารักษ์ และพยาบาล ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยมีองค์ประกอบการประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency) โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีส่วนคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ เจ็ดสิบ และให้สภาพสถาบันอุดมศึกษากำหนดองค์ประกอบการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งต่างๆ ได้อีก

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 – วันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 จึงให้หน่วยงานนำเรื่องสมรรถนะหลัก สมรรถนะการเป็นมืออาชีพ (สมรรถนะทางการบริหาร) และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน ที่ ก.บ.ม. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน 10 ตำแหน่งงานข้างต้น มาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินฯ ด้วย ส่วนสมรรถนะประจำตำแหน่งงานที่เหลือซึ่งมีข้าราชการครองตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2554

สำหรับรายละเอียดของสมรรถนะหลัก สมรรถนะการเป็นมืออาชีพ (สมรรถนะทางการบริหาร) และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน สามารถดูได้จาก [www.tu.ac.th](http://www.tu.ac.th) โดยเข้าไปที่ กองการเจ้าหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

(รองศาสตราจารย์ พรชัย ตรีคุณวานิช)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์